

## Tuần Lễ Dịch Vụ Cải Huấn 2023 Làm Nổi Bật Việc Làm của Tất Cả Nhân Viên Cải Huấn Nhằm Xây Dựng Một Sự An Toàn Hơn Cho Các Cộng Đồng tại Quận Cam

*Tuần Lễ Dịch Vụ Cải Huấn sẽ bắt đầu từ ngày 17 Tháng Bảy đến Ngày 23 Tháng Bảy và làm Nổi Bật Ảnh Hưởng của các Chuyên Viên Cải Huấn tại Quận Cam, CA*

Santa Ana, Calif. (17 Tháng Bảy, 2023) – Giám Đốc Cơ Quan Cải Huấn Daniel Hernandez hân hạnh loan báo Tuần Lễ Dịch Vụ Cải Huấn sắp đến, sẽ được tổ chức từ ngày 17 Tháng Bảy đến ngày 23 Tháng Bảy, 2023. Tuần lễ đặc biệt này nhằm vinh danh những đóng góp đầy giá trị của những chuyên viên cải huấn đã làm việc một cách siêng năng để duy trì sự an toàn cộng đồng và cung cấp sự hỗ trợ liên quan đến pháp lý cho những cá nhân đang trên đường làm lại cuộc đời. Năm nay, mục tiêu của Tuần Lễ Dịch Vụ Cải Huấn là sự tuyển mộ và tác động sâu sắc mà những cá nhân có thể tạo ra khi hoạt động trong lãnh vực cải huấn. Trong Tuần Lễ Dịch Vụ Cải Huấn, Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam hiện đang nhấn mạnh đến nhu cầu của những cá nhân ưa thích và muốn gia nhập vào hàng ngũ đệ nạp đơn để trở thành nhân viên cải huấn và tạo một ảnh hưởng trong cộng đồng chúng ta và trong đời sống của những cá nhân có liên quan đến vấn đề pháp lý.

Trong khi chờ đợi Tuần Lễ Dịch Vụ Cải Huấn, Giám Đốc Cơ Quan Cải Huấn Daniel Hernandez bày tỏ sự nhiệt tình và phát biểu “Trong 114 năm, Cải Huấn đã đóng một vai trò chính yếu trong việc biến cải những cuộc sống được tốt đẹp hơn và chúng tôi tiếp tục tạo một ảnh hưởng tích cực bằng cách tạo ra những kết quả đưa tới việc tái phạm thấp hơn. Thật ra, chức nghiệp trong ngành cải huấn thật lý tưởng cho những ai muốn làm một sự khác biệt cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng”.

Các nhân viên cải huấn Hiện Đại đóng một vai trò quan yếu như người hướng dẫn, huấn luyện viên, một nhân viên nhằm giúp thay đổi, và với sự tận tâm và kinh nghiệm của họ có thể giúp cho sự an toàn của cộng đồng bằng cách hướng dẫn những người dính líu đến vấn đề pháp lý, cho họ một cơ hội và sự hỗ trợ thích hợp để thay đổi. Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam khuyến khích các thành viên trong cộng đồng địa phương hãy nghĩ đến việc trở thành một phần trong phương cách thay đổi này cách trở thành nhân viên cải huấn Để làm dễ dàng cho nỗ lực tuyển mộ, Hiệp Hội các Giám Đốc Cải Huấn California (CPOC) đã phát động một trang mạng [CaliforniaProbationJobs.com](http://CaliforniaProbationJobs.com) để cung cấp những thông tin toàn diện về vai trò nhân viên cải huấn, lời chứng thực, cũng như những nối kết của quận để đệ nạp đơn cho một nghề nghiệp trong lãnh vực cải huấn, và những tài nguyên khác.

Phó Giám Đốc Cải Huấn Tawnya Medina phát biểu: “ Mỗi ngày, các nhân viên nam , nữ của Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam cùng làm việc để hỗ trợ những mục tiêu thay đổi cuộc sống của những người hiện đang được chúng tôi chăm sóc và cai quản. Với sự hỗ trợ của của quân và các đối tác cộng đồng của chúng ta, cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng những cộng đồng vững chắc và an toàn hơn.” Trong tuần này, Nhóm Quản Trị Cơ Quan Cải Huấn sẽ thiết lập các cuộc viếng thăm tại chỗ tại các cơ sở, các văn phòng khu vực, các trung tâm tài nguyên và tòa án sẽ chia sẻ thời giờ cùng với các nhân viên cải huấn và công bố những lời cảm tạ về sự tận tụy và cam kết đối với sứ mệnh và tầm nhìn của Cơ Quan.

Cải Huấn công bố một giải pháp thay đổi cho việc giam cầm, trao quyền cho những cá nhân để làm những thay đổi tích cực và dẫn thân vào một hành trình để tiến đến một tương lai sáng lạng hơn. Bằng các nối kết với những dịch vụ toàn diện và phần ảnh hưởng nhu cầu duy nhất của những cá nhân liên quan đến vấn đề pháp lý, cải huấn đóng một vi trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng sự an toàn cộng đồng và phục hồi con người để giúp đỡ hoàn thành sự an toàn công cộng dài hạn. Các nhân viên Cải Huấn, trang bị với một nền giáo dục rộng rãi và huấn nghệ thật đặc biệt, chiếm hữu một sự chuyên môn đối với sự quản trị khéo léo những nhu cầu phức tạp của những cá nhân liên quan đến vấn đề pháp lý mà vẫn cam kết tối đa đối với sự an bình của cộng đồng.

Muốn biết thêm thông tin về Tuần Lễ Dịch Vụ Cải Huấn và những cơ hội để tham gia vào Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam, xin vào [Join OC Probation | Orange County Probation Department \(ocgov.com\)](http://JoinOCProbation.com) **ĐỂ VÀO trang mạng của CPOC's California Probation, bấm vào: [CaliforniaProbationJobs.com](http://CaliforniaProbationJobs.com)**

###